



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยยะ) , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

### - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

#### ๑. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยยะ) จำนวน ๑ อัตรา

ได้ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายจักรินทร์ พันธุ์แก้ว	๐๐๑	

#### ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ได้ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายอิทธิศักดิ์ สร้อยแมน	๐๐๑	

#### ๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา

ได้ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาววรรณิสา ศรีโพธิ์ลี	๐๐๒	

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่ง เช่นเดียวกับประกาศนี้อีกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้หากพบภายหลังว่าผู้สอบการสรรหาและเลือกสรรได้ตามบัญชีที่ประกาศขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว และจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายเทียม ทององค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส